

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 ของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลป่าแฝก
 ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เดือน	จำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	เรื่องทั่วไป	ร้องเจ้าหน้าที่	จัดซื้อจัดจ้าง			
ตุลาคม	๑	-	-	-	-	๑
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	-
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-
มกราคม	-	-	-	-	-	-
กุมภาพันธ์	-	-	-	-	-	-
มีนาคม	-	-	-	-	-	-
เมษายน	-	-	-	-	-	-
พฤษภาคม	๒	-	-	-	๒	-

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ได้แจ้งผลความคืบหน้าหรือแจ้งผลของการดำเนินการแก้ไขปัญหา

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งแก่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบแล้วทั้งหมด ๓ เรื่อง

๑. รายงานสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา

ลำดับ	ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑	ถูกขับไล่ให้ย้ายที่อยู่อาศัย	๑. นายสง การะวัน และนางสายสวาท การะวัน ปลุกบ้านบนพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นคือนางนงนารถ ธิใจ (น้องสาวนางสายสวาท) โดยได้รับการยินยอมจาก	เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ตำบลป่าแฝก ไกล่เกลี่ยผู้ฟ้องและคู่กรณี สามารถตกลงยอมความทำความเข้าใจให้สามารถอาศัยอยู่บนที่ดินเดิมได้

		<p>นาง นงนารถ ธิใจ</p> <p>๒. นางสาวสวาท การะวัน ได้เสียชีวิตลง นางนงนารถ ธิใจได้แจ้งให้นายสอง การะวัน ย้ายบ้านพักอาศัยให้ไปปลูกสร้าง ย้งที่ดินของนางสาวสวาท การะวัน</p> <p>๓. นายสอง การะวัน ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ หากนางนงนารถ ธิใจต้องการให้ย้ายที่อยู่อาศัยจริง ให้นางนงนารถ ธิใจเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน และปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้นายสอง การะวัน</p>	
๒	<p>ขอให้ตรวจสอบการถมดินในพื้นที่ลำเ ห มี อ ง สาธารณประโยชน์</p>	<p>๑. นางยุนาทิพ ฤกษ์สนอง เจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๗๐ พบว่าที่ดินติดเหมืองสาธารณประโยชน์ถูกถมดินจนไม่เห็นลำเหมือง ทำให้เกิดความเสียหาย</p> <p>๑.๑ หมุดโฉนดที่ดินสูญหายไป ๑ จุด ไม่สามารถล้อมรั้วและแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๑.๒ หมุดโฉนดที่ดินถูกโยกย้าย จำนวน ๑ จุด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหมุดโฉนด</p> <p>๑.๓ ส่งผลต่อเกษตรกร น้ำไม่สามารถระบายได้ ทำให้เกิดน้ำขัง เกิดการกัดเซาะถนนได้ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p>	<p>ลงตรวจสอบพื้นที่ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ที่ดินติดลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หากหมุดโฉนดที่ดินให้ถูกต้อง และให้คงสภาพคันดินเดิมไว้โดยไม่ให้มีการถมคันดินให้มีความยาว และความกว้างเพิ่มขึ้นอีก</p>

๓	ร้องเรียนการเผาถ่าน ในหมู่บ้าน ควันและ กลิ่นรบกวนชาวบ้าน	นายวิจารณ์ มาอินทร์ ได้ทำ การเผาถ่านในบ้านของนาย วิจารณ์ การเผาถ่านได้เกิดควัน และกลิ่นควันกระจายออกไป เป็นวงกว้างทำให้เพื่อนบ้าน ได้รับความเดือดร้อนจากควัน และกลิ่นของการเผาถ่าน อาจ ส่งผลเสียต่อสุขภาพทางใจ และสุขภาพทางกายของเพื่อน บ้านได้	นายวิจารณ์ มาอินทร์ ต้องมาขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จาก เทศบาลตามเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลป่าแฝก เรื่องการควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน หรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้อง ระวางโทษตามที่กำหนดไว้ใน บทลงโทษแห่งพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
---	--	--	--